

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาอ่อนค่าหลังดอลลาร์ปรับฐานวานนี้, จับตาข้อมูลศก.โลก

*บาท/ดอลลาร์ช่วงต้นภาคเช้านี้กลับมาอ่อนค่าลง หลังดอลลาร์ผ่านการปรับฐานในช่วงสั้นไปเมื่อวานนี้ ขณะที่ตลาดยังคงติดตามข้อมูลเศรษฐกิจโลก ที่จะทยอยออกมาในช่วงต่อไป

*ดีลเลอร์ ระบุว่า การคาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนนี้ ยังเป็นปัจจัยที่หนุนดอลลาร์ ขณะที่ความผันผวนของตลาดการเงินโลก ทำให้นักลงทุนยังคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

*ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ขยับขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ หลังร่วงลงเมื่อวานนี้ ขณะที่ตลาดการเงินแกว่งตัวผันผวนอย่างรุนแรงตั้งแต่วานนี้ ส่งผลให้นักลงทุนซื้อยูโรและเยน ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย

*จีนเปิดเผยผลสำรวจในวันอังคาร ระบุว่า ภาคการผลิตของจีนหดตัวลงในเดือนส.ค. ในอัตราที่รวดเร็วที่สุดรอบ 3 ปี และตัวเลขนี้ ทำให้นักลงทุนกังวลว่า เศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอตัวลงอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น

*ตัวเลขเศรษฐกิจของจีน ทำให้ตลาดหุ้นกับราคาน้ำมันดิบดิ่งลงในวันอังคาร และ หนุนราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้พุ่งขึ้น

*สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐลดลงเกินคาดสู่ 51.1 ในเดือนส.ค. ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี

*ตัวเลขดัชนีกล่าวของสหรัฐ มีส่วนกดดันดัชนี S&P500 ของตลาดหุ้นสหรัฐ ให้ปิดตลาดดิ่งลง 2.96% และกดดันราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ให้ปิดตลาดดิ่งลง 7.7% ในวันอังคาร

*เมื่อวันอังคาร ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 877.72 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 769.63 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 543.41 ล้านบาท

*09.13 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.76/78 จาก 35.74/76 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.249/350 จาก 40.235/268 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 120.19/21 จาก 119.36 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1268/70 จาก 1.1317 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ตลาดยังคงรอดูข้อมูลเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ ในเรื่องของการประชุมจีซีบีและตัวเลขจ้างงานของสหรัฐ เมื่อวานนี้ดอลลาร์/บาท ย่อลงมาพอสมควร วันนี้ก็น่าจะกลับขึ้นมาได้(ดอลลาร์แข็งค่า)" ดีลเลอร์ กล่าว

เขาคาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวโน้มกลับมาอ่อนค่า หลังนักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ รวมทั้งมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากภาวะตลาดการเงินที่ผันผวนด้วย

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้